

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH QUA NHỮNG BUỔI SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Giờ chào cờ đầu tuần đối với giáo viên và học sinh là một hoạt động có ý nghĩa cao đẹp. Đây là một nghi thức trang trọng thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, giờ chào cờ còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp mỗi học sinh biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh, biết chia sẻ để phát triển. Vì vậy, vào thứ hai hàng tuần, nhà trường tổ chức lễ chào cờ thật nghiêm trang, tạo sức lan tỏa đến tất cả CBGV cũng như học sinh. Trong buổi lễ trang trọng này, những việc làm hay, những hành động tốt, những tấm gương sáng được nêu gương, ghi nhận. Có thể nói, mỗi buổi chào cờ là một buổi học trải nghiệm sáng tạo.

Trong nhà trường, giờ chào cờ thường được tổ chức vào tiết đầu tiên của ngày thứ hai hàng tuần, là hoạt động hướng đến việc hun đúc lòng yêu nước và tinh thần dân tộc ở mỗi công dân, từ đó thể hiện quyết tâm làm việc có hiệu quả cho tuần mới.

Giờ chào cờ là dịp để đánh giá, tổng kết hoạt động thi đua của tuần trước và vạch ra nhiệm vụ, phương hướng chủ đề hoạt động của tuần mới. Đây cũng là dịp để giáo dục ý thức đạo đức, tính kỷ luật, kỹ năng cho học sinh.

Đối với học sinh, tiết chào cờ đầu tuần góp phần quan trọng trong việc giúp các em rèn luyện nhân cách, từ những việc nhỏ như: Ham học, ham làm, siêng năng, cần kiệm... đến những việc lớn như hun đúc tinh thần dân tộc, lòng yêu nước ở mỗi người. Nếu tiết chào cờ mỗi sáng thứ hai trở thành những tiết học thú vị thì chúng sẽ là động lực giúp học sinh hào hứng bước vào tuần học mới. Vì vậy mà giờ chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần đã trở thành nề nếp trong các trường học ở nước ta.

Việc xây dựng lòng ghép những bài học kỹ năng sống, lịch sử, đạo đức ngay trong tiết chào cờ bằng các hình thức phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn nghệ, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn trao đổi thu hút đông đảo học sinh tham gia sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống thông qua hoạt động này sẽ giúp các em trưởng thành nhanh chóng so với những hình thức khác.



Tuần vừa qua , trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với nhiều hoạt động bổ ích. Các em học sinh lớp 1 vô cùng hứng thú vì đây là tiết sinh hoạt tập thể mà lần đầu các em được trải nghiệm.



Học sinh trường TH Giang Biên nghe lịch sử ra đời và truyền thống của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đội 15/5/1941 - 15/5/2022.





Tiết sinh hoạt dưới cờ đã kết thúc nhưng dư âm còn đọng lại trong mỗi học sinh. Bạn nào cũng phấn khởi, tâm lý thật sẵn sàng cho một tuần học đầy bổ ích.

Cô giáo : Vũ Thị Diệu Huyền

